

**โครงการตามแผนปฏิบัติการแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงพลังงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

โครงการ/หลักสูตร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนการดำเนินการ											วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	จำนวนผู้เข้าโครงการ/หลักสูตร	ผลการดำเนินการ				
		2565			2566															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง / ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน																				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงาน ปีที่ 6 หัวข้อด้านจริยธรรม : หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร, การสร้างอนาคต วัฒนธรรม, การเป็นข้าราชการที่ดีกระทรวงพลังงาน, กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ สาธารณประโยชน์	พน.(สป.พน.)															27 เม.ย. 66	7 ก.ค. 66	N/A	ดำเนินการตามแผน
2	หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (2 รุ่น) หัวข้อด้านจริยธรรม : ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี, หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน, การปรับฐานความคิดด้านทุจริต ส่วนตนและส่วนรวม, กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์	พน.(สป.พน.)															26 ก.พ. 66	3 มี.ค. 66	รุ่นที่ 1 : 40 คน	ดำเนินการตามแผน
3	หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ หัวข้อด้านจริยธรรม : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พน.(สป.พน.)															อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ หัวข้อด้านจริยธรรม : หลักสูตรการบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง ภาครัฐ, กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	พน.(สป.พน.)															อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	การพัฒนา HR มืออาชีพของกระทรวงพลังงาน หัวข้อด้านจริยธรรม : ระเบียบการบริหารงานบุคคล, พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	พน.(สป.พน.)															อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี หัวข้อด้านจริยธรรม : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วนราชการ และคำตอบแบบต่างๆ	สป.พน.															อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

